

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๒ (๗/๒๕๖๐)

วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๗ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๓ ท่าน	รับทราบ
๑.๒	ประธานได้นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นเอกสารที่สำนักพระราชวังจัดทำขึ้นสำหรับมอบให้ผู้ที่มากราบพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาแจกให้กรรมการสภาฯ ทุกท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๒๑ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ “วาระลับ” ในวาระ ๖.๑ ของอนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และวาระ ๖.๒ ผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑)	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ ปี อธิการบดีนำเสนอเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี สรุปได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Driving Forward to World Class University เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม อมารี ทิวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการสภาฯ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลระยะ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาและให้ความรู้กับสังคม เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย ด้วยการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ที่ทำงานควบคู่กับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปีตามที่เสนอ แต่ต่อไปหากมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขอให้เสนอผ่านสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๓.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา ดร.ไพโรจน์ ชูชาติถาวร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสนอแนะทิศทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา คณะกรรมการได้มีการประชุม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอในการกำหนดทิศทางการศึกษา ดังนี้ ๑) ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒) นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และ ๓) นโยบายการจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยอาจไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การระดมทุนวิจัยจากภายนอก	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	ผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (วาระลับ) ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๗ ราย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อนามผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์แล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ได้ประชุมพิจารณาลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และมีมติให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับว่า ด้วยการใช้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุว่า “สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์แก่ประมุขของรัฐต่างประเทศหรือบุคคลสำคัญ ซึ่งเห็นว่าทรงคุณสมบัตสมควรแก่ปัญญานั้นเป็นกรณีพิเศษได้”	เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ฯ เสนอ
๔.๒	ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระลับ) ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติการลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ของศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับว่า ด้วยการใช้การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้มีการประชุมสรรหาจำนวน ๔ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากรายชื่อที่ได้จากการรับสมัคร และจากการเสนอชื่อตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร โดยได้พิจารณาอย่างมีเหตุผล และมีมติเอกฉันท์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ ชื่อ ได้แก่ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฯ มีวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารอย่างชัดเจน มีประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ได้รับการยอมรับสูง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา	๑. รับรองและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ๒. เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๓	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จัดตั้งปัญญาศึกษา</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการของศูนย์จัดตั้งปัญญาศึกษา เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีจึงเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จัดตั้งปัญญาศึกษา แทนชุดเดิมที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามข้อ ๖ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์จัดตั้งปัญญาศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดว่า “คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีเห็นสมควรเป็นประธาน และกรรมการที่สามมหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามที่อธิการบดีเสนออีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน โดยมีผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ”</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายศูนย์จัดตั้งปัญญาศึกษา ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p>
๔.๔	<p>การลงทุนร่วมกับบริษัท INNOCONNECT</p> <p>บริษัท INNOCONNECT เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเบื้องต้น (Start-up) วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และการนำนวัตกรรมต่าง ๆ ไปสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของ Accelerator ขณะเดียวกันก็มีเงินลงทุนบางส่วนในนวัตกรรมที่จะสร้างผลกำไร บริษัท INNOCONNECT เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เอกชน และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีผู้ลงทุนในบริษัทฯ ประกอบด้วย ๑) ตลาดหลักทรัพย์ ๒) ธนาคารกรุงไทย ๓) ธนาคารอมลสิน ๔) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ๕) บริษัท TIPCO ๖) บริษัท Seamico และ ๗) บริษัท UTCC (จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้า) ทั้งนี้ การประกอบกิจการของบริษัทฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่จดทะเบียนเป็น Social Enterprise (บริษัทอินโนคอนเนค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) และส่วนที่ดูแลผลประโยชน์ด้านการลงทุน (บริษัท อินโนคอนเนค ฟันด์ จำกัด) ในกรณี ทางบริษัทฯ ต้องการเชิญชวนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมลงทุนในจำนวนเงิน ๑๙ ล้านบาท โดยแบ่งเงินลงทุนเป็น ๒ ส่วน คือร่วมลงทุนในบริษัท อินโนคอนเนค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ๑ ล้านบาท และในบริษัท อินโนคอนเนค ฟันด์ จำกัด อีก ๑๘ ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท INNOCONNECT ยังทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนตามความต้องการของบริษัท Start-up และการเริ่มลงทุนในบริษัท Start-up รวมทั้งการบริหารจัดการให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Start-up ซึ่งบริษัท INNOCONNECT ถูกจัดตั้งมาในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)</p>	<p>อนุมัติการลงทุนร่วมในบริษัท INNOCONNECT โดยขอให้ก่อประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยมหิดล</p>
๔.๕	<p>ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว หลักสูตรนี้ ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค และดำเนินการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปี การศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ปีละ ๖ คน แผน ข ปีละ ๕ คน หลักสูตรใหม่นี้ มีโครงสร้างหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข เป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างการบริหารจัดการและวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นการออกแบบการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้การดำเนินงานระบบรางมีประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ในระดับปริญญาโท โดยมีเพียงสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในระดับปริญญาตรี</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
๔.๖	ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	
๔.๖.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี พ.ศ.</p> <p>สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มีวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรของคณะฯ ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและบริการวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยการใช้โรงพยาบาลขนาด ๕๐๐ เตียงและต้องการให้เป็นต้นแบบในการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพ ฯลฯ รวมถึงการดูแล รักษาและส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกและครอบครัว รวมถึงการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ทักษะวิชาชีพ จึงทำให้ต้องมีการบริหารงานที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์มีความเหมาะสมและคล่องตัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จึงขอเสนอว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี พ.ศ. เพื่อให้สามมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	<p>อนุมัติ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี พ.ศ. ตามที่เสนอ</p>
๔.๖.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้มีได้มีสัญชาติไทย พ.ศ.</p> <p>ด้วยสภามหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดทำเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้มีได้มีสัญชาติไทย พ.ศ. ... ขึ้น โดยกำหนดให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อความเป็นธรรมมาภิบาล เช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ที่มีได้มีสัญชาติไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยคำนึงถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ และการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย เพื่อความเหมาะสมในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	<p>อนุมัติ(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้มีได้มีสัญชาติไทย พ.ศ. ตามที่เสนอ</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๗	คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย	
๔.๗.๑	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมติลง เรื่องร้องทุกข์ การดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ล่าช้าเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทำของหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์</p> <p>ตามที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ของบุคลากรสายวิชาการสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๑ ท่าน เพื่อขอร้องเรียนการดำเนินการที่ล่าช้าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทำของหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มีคำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแล้ว โดยได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงและพยานเอกสารที่รับฟังได้ และมีความเห็นว่า การพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาสั่งการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้เป็นที่ยุติ ถ้าคณะฯ ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นที่ยุติได้ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยก็ควรดำเนินการให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นที่ยุติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉะนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวโดยเร็ว และเห็นควรกำหนดกรอบระยะเวลา ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นควรกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๔๕ วัน</p>	<p>เห็นควรเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการเรื่องร้องทุกข์การดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ล่าช้าเกี่ยวกับการพิจารณาการกระทำของหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์โดยเร็ว ตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมติลง</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	<p>รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.ไพโรจน์ ชูชาติถาวร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับผิดชอบการจัดจ้างบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัยมติลง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น บริษัท ทริสฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำกรอบการประเมินผล การประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลตามกรอบการประเมินผลให้แก่ทุกส่วนงานได้รับทราบ จำนวน ๖ ครั้ง จัดเก็บข้อมูลประเมินผลส่วนงานนำร่องและสรุปผล เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงานประกอบการจัดทำ Content Analysis โดยในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ จะมีการประเมินผลและจัดทำสรุปรายงานการประเมินเตรียมส่งมอบงาน ส่วนที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และขออนุมัติขยายเวลาการส่งงานส่วนที่ ๒-๓ ไป ๔๕ วัน</p>	<p>๑. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินส่วนงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. อนุมัติการขยายเวลาการส่งมอบงานการประเมินส่วนงานส่วนที่ ๒-๓ ให้กับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไปอีกจำนวน ๔๕ วัน</p>
๕.๒	<p>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและรูปแบบโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติขยายสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมงบประมาณดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับบริษัท เสรี การโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง แต่บริษัทฯ เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยหาทางออกให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างในโครงการเดิมโดยเป็นการแก้ไขสัญญา หรือยื่นข้อเสนอจำนวนค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย ค่าขาดกำไร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้หารือกรณีดังกล่าวต่อ กองกฎหมาย และกองคลัง (งานบริหารพัสดุ) ซึ่งได้พิจารณาและมีความเห็นว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยย้ายสถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างภายในกรอบวงเงินเดิม ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวสอดคล้องกับ ข้อ ๔๔ ของข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ หากมีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างกำหนดให้คู่สัญญาตกลงกันในเรื่องของราคาและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปอาจกระทบกับวงเงิน และระยะเวลา จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย</p>	<p>๑. ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับบริษัท เสรี การโยธา จำกัด ผู้รับจ้าง โดยไปหรืออีกทางอัยการสูงสุด ถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญา เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยมีการชดเชยค่าเสียหายที่เป็นธรรม</p> <p>๒. อนุมัติให้ทำการประมูลใหม่ และทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ สถานที่ตั้งใหม่กับผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป</p>
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย (วิธีปกติ จำนวน ๗ ราย และวิธีพิเศษ จำนวน ๒ ราย) ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูงจำนวน ๑ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๒	<p>พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของผู้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย จากคณะวิทยาศาสตร์ และจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์แล้ว มีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์</p>	<p>ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมทั้ง ๒ ราย คือผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๓	<p>การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล</p> <p>สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เสนอขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยขอเปลี่ยนชื่อของกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็น “กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล” และเปลี่ยนชื่อ กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น “กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล” และขอปรับโครงสร้างการแบ่งงานในสำนักงานผู้อำนวยการ จากจำนวน ๘ งานเหลือ ๒ งาน ได้แก่ ๑. งานบริหารจัดการ และ ๒. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๔	<p>การปรับโครงสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มาตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งการดำเนินงาน กว่า ๑ ปีที่ผ่านมา มีผลเป็นที่น่าพอใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ฉะนั้น เพื่อให้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกสามารถขยายการให้บริการ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และตอบสนองความต้องการของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ปรับโครงสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากสังกัดสำนักงานอธิการบดี ไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๕	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร	
๖.๕.๑	<p>หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p>	อนุมัติ
๖.๕.๒	<p>หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปัญหาสุขภาพของประชาชน ความก้าวหน้าทางการแพทย์ และความต้องการของกองทัพบก ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p>	อนุมัติ
๖.๖	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร	
๖.๖.๑	<p>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p>	อนุมัติ
๖.๖.๒	<p>หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร ภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p>	อนุมัติ
๖.๖.๓	<p>หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</p>	อนุมัติ
๖.๖.๔	<p>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๖</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้มีการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น Outcome Based Education ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ทั้งนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙</p>	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๗	ขออนุมัติเปิด / ปิด รายวิชา	
๖.๗.๑	<p>การเปิดสอนรายวิชาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ รายวิชา</p> <p>คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ รายวิชา เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเลือกเรียนวิชาที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว</p>	อนุมัติ
๖.๘	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลมหานาคศิริราชธรรมราช) คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยศาสนศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๙๑ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๕๐ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ๕๑๕ ราย ปริญญาโท ๔๖๓ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔๒ ราย และปริญญาตรี ๑,๓๒๑ ราย ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐</p>	อนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๙๑ ราย และอนุมัติแก้ไขข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่เสนอ
๖.๙	<p>การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>เพื่อให้การจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ จึงขอเสนอปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นเรื่องการปรับเกณฑ์ การจัดหาประโยชน์ ในสินทรัพย์ประเภท (ก)(๓) สำหรับ ๓ ส่วนงานใหญ่ (SI, RA และ OP) จากเดิมไม่เกินร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๑๕ และประเด็นการเพิ่มเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล กลับมาเป็นสินทรัพย์ประเภท (ข)(๓) พร้อมทั้งการเพิ่มบทเฉพาะกาลในการห้ามไม่ให้ลงทุนในสินทรัพย์ (ข)(๓) ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนแล้ว</p>	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	<p>การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์</p> <p>มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์สุพร ตรีพงษ์กรุณา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ๒. รองศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p>	รับทราบ
๗.๒	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งเรื่องที่ทำดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติตั้งงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๑,๔๗๓,๒๗๗,๐๐๐ บาท และได้อนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๓๘,๓๕๕,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจากมี ๗ ส่วนงานมีความจำเป็นขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ อีกจำนวน ๒๗,๐๓๓,๗๐๐ บาท และงบประมาณที่ขอตั้งเพิ่มเติมรวมครั้งที่ ๑ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๑๖,๕๓๖,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙ กำหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณประจำปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้วให้อธิการบดีอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>การลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>ดร.ธนิศ ชังถาวร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบการลาออกแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p>	รับทราบ
๗.๕	<p>คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้วนั้น คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณารับทราบและรับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๖	<p>คณะกรรมการแพทยสภารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่คณะกรรมการแพทยสภาได้มอบหมายให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๗๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีมติรับรอง แบบมีเงื่อนไขและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาตามความเห็นของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบการดำเนินการแก้ไขหลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๗	<p>การแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์</p> <p>ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ได้ส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณารับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน นั้น คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อมูลในหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ ๑. ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา MTID102 เป็น MTID 103 ๒.เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชา และ ๓. แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชา MTID 321 และขอให้สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สภาเทคนิคการแพทย์ดำเนินการต่อไป</p>	<p>๑. รับทราบ</p> <p>๒. เห็นชอบ และให้ดำเนินการต่อไป</p>
๗.๘	<p>สภาเทคนิคการแพทย์ พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคนิคการแพทย์</p> <p>คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ และคณะฯ ได้ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาเทคนิคการแพทย์ ก่อนที่จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบหลักสูตร นั้น สภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีมติรับรองหลักสูตรดังกล่าวแล้ว และเห็นชอบรับรองความเหมาะสมของคณะเทคนิคการแพทย์ ในการดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔)</p>	รับทราบ
๗.๙	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๘ ราย ดังนี้ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกินเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๖ ราย และกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามนโยบาย คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย และกรณีก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานขณะปฏิบัติงาน จึงลงโทษภาคทัณฑ์ จำนวน ๒ ราย</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ		
๘.๑	<p>สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๕-กรกฎาคม ๒๕๖๐</p> <p>อธิการบดีได้สรุปผลการดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ๗ เดือน ที่ผ่านมาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ซึ่งผลการดำเนินการที่สำเร็จไปแล้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปรับกระบวนการทำงาน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น World Class University ภายในปี ๒๐๓๐ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับ ๑ ในระดับประเทศ และตั้งเป้าหมายจะเป็นอันดับ ๑ ในระดับอาเซียนภายในปี ๒๐๒๕ ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ด้านการศึกษาได้ตั้งเป้าให้ทุกหลักสูตรเป็น Outcome Based Education และทุกหลักสูตรนานาชาติ ต้องผ่านเกณฑ์นานาชาติ ทั้งนี้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีทักษะทั้งภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลิกภาพที่สายสัมพันธ์และสายวิชาการ จะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ในเรื่องวิจัย ก็ได้มีออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนวิจัย สำหรับอาจารย์ จะต้องผ่านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการภายในกำหนดเวลา เช่น ต้องได้ ผศ. ภายใน ๗ ปี หรือรศ. ภายใน ๙ ปี เพื่อทำให้อาจารย์ทุกคนมีผลงานทางวิชาการที่ต่อเนื่อง ส่วนเรื่อง Performance Agreement ก็ได้มีการปรับรอบการประเมินใหม่ในการพิจารณาผลงานเพื่อทำให้สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ทันรอบปีงบประมาณ ในเรื่องการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านการรับรองของ สงศ. อย่างไม่มีเงื่อนไข ในเรื่องประกันคุณภาพได้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และเกณฑ์ AUN-QA สำหรับหลักสูตร มาเป็นหลักในการพัฒนาทุกส่วนงาน ได้มีการปรับโครงสร้างต่าง ๆ เช่น ย้ายโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรและริบบาลผู้ป่วยระยะท้ายไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และย้ายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ไปสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในส่วนของทีมรองอธิการบดี ได้มีการแบ่งเป็น ๓ Clusters คือ ๑. ดูแลเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ๒. ดูแลเรื่องการบริหารทั่วไป บุคคล กฎหมาย และ ๓. ดูแลเรื่องการเงินการคลัง การวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และ IT ซึ่งทำให้การบริหารคล่องตัวยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการสำรวจภาพลักษณ์ทั้งภายนอกและภายใน และมีการปรับอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ ให้ไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Down Size ส่วนงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประหยัดทรัพยากร ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ช่วยกันผลักดันภารกิจต่างๆ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยได้เป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ความร่วมมือจากเป็นอย่างดี และขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน</p>	รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณอธิการบดีพร้อมทีมบริหารของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๘.๒	<p>การลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นกรรมการปฏิรูปการศึกษา และการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ</p>	รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณในงานที่ช่วยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างดี
๘.๓	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป</p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๒๓ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐